

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี



การดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 14.00 น. เทศบาลตำบลมายอได้จัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีนายยะยูโซะ แม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัด ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมายอ จำนวน 50 ราย เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับฟังการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก นายวาริส สำราญ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายเรื่อง กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสให้เข้มแข็งและยั่งยืน การสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2566 และร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตร่วมกัน

เสริมสร้างมาตรฐานทาง
จริยธรรมแก่บุคลากร ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกรับสินบน และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่านิยมที่ดีงามถูกต้องตาม
กฎหมายได้แก่ประชาชนในพื้นที่



โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี



การดำเนินกิจกรรมเพื่อความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540



- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. เทศบาลตำบลมายอได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีนายยะยูโซะ แม็งมาแอะ นายกเทศมนตรีตำบลมายอเป็นผู้กล่าวรายงาน ต้อนรับซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลมายอ จำนวน 50 รายเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับฟังการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาอีเซาะ แวเต็ง ท้องถิ่นอำเภอยะรัง บรรยายเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

ให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”





ประกาศเทศบาลตำบลมายอ
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายยะยูโซะ แม็งมาแอ นายกเทศมนตรีตำบลมายอ ขอประกาศว่าเทศบาลตำบลมายอ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลัง การปฏิบัติหน้าที่ และขอเจตนาธรมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรเทศบาลตำบลมายอ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก ของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัตยาจาวว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชชาลผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอัน บริสุทธิ์ ยืนเคียงข้าง สุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยะยูโซะ แม็งมาแอ)
นายกเทศบาลตำบลมายอ

NO



GIFT POLICY

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
และบุคลากรในสังกัดทุกคนของเทศบาลตำบลมายอ

"งดให้ งดรับ"

ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(NO GIFT POLICY) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

(นายยะยูโซะ แม็งมาแอ)
นายกเทศมนตรีตำบลมายอ

